



กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ ๐๒-๘๕๙๖๒๙๓ โทรสาร ๐๒-๘๕๙๖๒๘๗

ที่ ศธ ๐๕๑๗/ว ๕๕๘๖

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

เรื่อง การแสดงหลักฐานหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการ

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ให้แนวปฏิบัติการแสดงหลักฐานหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ และนักวิจัย ดังนี้

๑. ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม และทำวิจัยที่ต่างประเทศ ควรศึกษาหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนและสัตว์ทดลอง และต้องขออนุญาตการทำวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องก่อนการทำวิจัย และให้ขอหลักฐานการได้รับอนุญาตการทำวิจัยจากหัวหน้าโครงการด้วยทุกครั้ง เพื่อนำมาเป็นหลักฐานประกอบการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการในอนาคต

๒. กรณีโครงการวิจัยที่ทำการศึกษาในต่างประเทศและได้รับอนุญาตให้ทำการวิจัยจากหน่วยงานที่ต่างประเทศแล้ว หากภายหลังมีความประสงค์จะเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในประเทศไทย จะต้องดำเนินการขออนุญาตการทำวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยก่อนทำวิจัยด้วย

๓. กรณีผลงานวิจัยที่ทำขึ้นในต่างประเทศและเกี่ยวข้องกับคนหรือสัตว์ทดลองที่เริ่มต้นศึกษาการทำวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป หากนำผลงานนั้นมาเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ จะต้องแสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ทำการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าเจ้าตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ และระบุในผลงานที่ตีพิมพ์แล้วว่า ได้รับการ approve จากคณะกรรมการแล้ว

๔. กรณีผลงานวิจัยที่ทำขึ้นในต่างประเทศและเกี่ยวข้องกับคนหรือสัตว์ทดลองที่เริ่มต้นศึกษาทำการวิจัยก่อนปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ และมีการระบุในผลงานที่ตีพิมพ์แล้วว่า ได้รับการ approve จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ไม่ต้องแสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตการทำวิจัย

๕. ผลงานวิจัยที่ทำขึ้นในประเทศไทยและเกี่ยวข้องกับคนหรือสัตว์ทดลอง และตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นต้นไป ต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรองการทำวิจัย ถึงแม้จะมีการระบุรายละเอียดในผลงานที่ตีพิมพ์แล้วว่า “Approve by the Institute Ethics Committee หรือ Approve โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้อง” แล้วก็ตาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือปฏิบัติ พร้อมทั้งแจ้งคณาจารย์และนักวิจัยในส่วนงานได้ทราบโดยทั่วกันด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ